



เทคนิคลับ

"ลั่นจี่ป่าชิด"

ปี พ.ศ.2512 กำนันบรรเจิด คุณวงศ์ ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์วิชาการเกษตรแผนใหม่ ได้รวบรวมสายพันธุ์ลั่นจี่คุณภาพดีของประเทศจีน เช่น พันธุ์ก๊วยบี (ก๊วยเว่ย) จุกบีจี ควบคู่กับการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ลั่นจี่ 40 กว่าปี ด้วยการเพาะเมล็ดจนประสบความสำเร็จ และตั้งชื่อพันธุ์ "ลั่นจี่พันธุ์ป่าชิด" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักต่อภริยาผู้จากไป โดยมีคุณจุลพงษ์ คุณวงศ์ ผู้เป็นทายาทที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่และตั้งเป้าหมายไว้ว่า "อนาคตของลั่นจี่จะเป็นอย่างไร" จึงได้พัฒนาต่อยอดปรับปรุงสายพันธุ์ลั่นจี่มาอย่างต่อเนื่อง จนได้ลั่นจี่ "พันธุ์ป่าชิด" มีลักษณะเฉพาะ

คือ ผลโต เนื้อแห้ง หนา รสหวาน หอม เมล็ดส่วนใหญ่ลีบเล็กเปลือกหนา ด้านในสีขาว ทนต่อการขนส่ง รูปทรงหัวใจเบี้ยว ผิวแดงอมส้ม หนามสั้น ซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้ที่ชื่นชอบลั่นจี่มานานกว่า 10 ปี



การบริหารจัดการสวน

เน้นการจัดการบริหารงานด้วยระบบเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ GAP เกษตรปลอดภัย โดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เช่น ใช้ Ripper ล่าปรับระเบิดดินดาน ใช้เครื่องเจาะดินในการบดหุ้ลมปลูก ใช้รถตัดหญ้า เครื่องพ่นสารเคมี ให้ปุ๋ยทางน้ำผ่านระบบสปริงเกอร์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และแรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ✓ การปลูก : ระยะประชิดที่ใช้ปัจจุบัน คือ 5x6 เมตร ซึ่งสามารถบังคับไม่ให้ต้นโตเกินไปได้ง่ายขึ้น ทำให้ผลได้ออกผลได้เร็วขึ้นกว่าเดิม
- ✓ การให้น้ำ : ระบบสปริงเกอร์ 2 หัวต่อต้น โดยเปิดให้ทุกๆ 4 วัน
- ✓ การใส่ปุ๋ย : ให้ปุ๋ยทางน้ำทุกๆ 7 วัน โดยการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน ด้วยการใส่โปรแกรม Excel Solver คำนวณสูตรปุ๋ย
- ✓ การแต่งผล : ตัดแต่งลูกที่ไม่สมบูรณ์เป็นช่อดอกออก เพื่อผลผลิตมีคุณภาพ และมีความสม่ำเสมอ
- ✓ การป้องกันกำจัดแมลง : มีการสำรวจแปลง และแมลงศัตรูธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอควบคุมโดยใช้วิธีธรรมชาติควบคู่ไปกับการใช้สารเคมี
- ✓ การเก็บเกี่ยวผลผลิต : ผลผลิตออกช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อผลมีสีแดง

เทคนิคลั่นจี่ต้นเตี้ย

เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง เป็นการจัดการให้ต้นลั่นจี่ได้รับแสงเพียงพอ ช่วยให้ต้นลั่นจี่ติดผลทั้งในทรงพุ่มและปลายทรงพุ่ม ผลผลิตที่อยู่ภายในทรงพุ่มจะมีคุณภาพที่ดีกว่าปลายทรงพุ่ม การดูแลตัดแต่งให้ลั่นจี่มีลำต้นเตี้ยลง ช่วยให้ลั่นจี่เติบโตได้ดีขึ้น เนื่องจากต้นลั่นจี่สามารถเคลื่อนย้ายธาตุอาหารจากดินสู่ใบได้เร็วขึ้น ส่งผลให้มีการสะสมธาตุอาหารในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี นอกจากนี้ ยังช่วยให้การเก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงาน

ต้นลั่นจี่ที่ปลูกใหม่
เริ่มทำต้นเตี้ยเมื่อลั่นจี่อายุได้ 1 ปี 6 เดือน ดูแลควบคุมทรงต้น ไม่ให้สูงเกิน 2 เมตร โดยวิธีการใช้ลวดพันกิ่งบังคับทรงพุ่มให้แผ่ออกด้านข้าง

ต้นลั่นจี่ที่มีอายุตั้งแต่ 10-40 ปี
ปกติความสูงต้นประมาณ 7-10 เมตร ทำการตัดแต่งกิ่ง (ทำสาว) ให้มีลักษณะต้นเตี้ยความสูงไม่เกิน 4 เมตร จากนั้น ต้นลั่นจี่จะแตกกิ่งออกมาเป็นจำนวนมาก ต้องคัดเลือกตัดแต่งอีกรอบ สำหรับกิ่งที่แตกออกด้านข้างเก็บไว้ ส่วนกิ่งกระโดงที่อยู่บนลั่นจี่ ตรงกลางทรงพุ่ม เก็บไว้ในช่วงแรกไม่เกิน 1 ปี หลังเก็บผลผลิตตัดกิ่งออก เพื่อให้ลำต้นแบกน้ำหนักกิ่งห้อยลง และทำซ้ำแบบเดิมทุกๆ 1 ปี

เทคนิคการควั่นกิ่ง

ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม เป็นช่วงที่ลั่นจี่ออกดอก ก่อนถึงฤดูกาลออกดอกประมาณเดือนตุลาคม ทางไร่ ปี เอ็น จะทำการควั่นกิ่งลั่นจี่เพื่อยับยั้งการแตกใบอ่อนและสะสมอาหารภายในกิ่ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการออกดอก ทำให้ช่อดอกสมบูรณ์และติดผลดี ลดปัญหาผลร่วง และลั่นจี่มีรสชาติดี การควั่นกิ่งที่เหมาะสมต้องอยู่ในระยะใบเฟสลาด กิ่งต้องสมบูรณ์ กิ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-12 เซนติเมตร ขนาดของรอยควั่นกว้าง 1-1.5 มิลลิเมตร ลึกเข้าไปถึงเนื้อเยื่อ ซึ่งการควั่นกิ่งจะทำในช่วงก่อนการออกดอก 1 เดือน หรือประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และมีสภาพอากาศเย็นและอุณหภูมิต่ำ

🔍 [สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่](#)



B.N. Farm
096 879 0324
Line : @bnfarm

ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์



จัดทำโดย

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

